



ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
เพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ดังบัญชีรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ข้างต้น สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบ  
สมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่  
ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่า  
ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนที่สมัคร  
คัดเลือกได้

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มี  
สิทธิเข้าหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วย  
ตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า  
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลกจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับ  
การประเมินความรู้ฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์)  
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
แบบทำยประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 10 กันยายน 2556

กศน.อำเภอพรหมพิราม

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	001	นายพัชรพล ชุนนะวรรณ	
2	002	นางสาวมณฑนกร ทองน้อย	
3	003	นายชนศักดิ์ ทองเนียม	
4	004	นางสาวเบญจมาศ มีสื่อการ	
5	005	นางสาวปรียาภรณ์ อุดมผล	
6	006	นางสาวพิมพ์า เรือศรีจันทร์	
7	007	นางปริศนา จิตรมัน	
8	008	นางสาวสุนทรี กล้าเจริญพินเมือง	
9	009	นายนพวรรณ พรจำเรือนกุล	
10	010	นางสาวปียาพัชร รอดเข้ม	
11	011	นางสาววาสนา ยัสไทสงค์	
12	012	นางสาวทักษิณากาญจน์ ดอนทิพย์ไพโร	

